



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 15 มีนาคม 2562

เรื่อง

1. ราคาพืชพันธุ์ชั้นดีขยับ
2. คอลัมน์: กรุงเทพมหานคร: 'ฟาร์ม D' แอพออกแบบฟาร์ม
3. กรมหม่อนไหมหนุนผู้ผลิตเพิ่มรายได้
4. รายงานพิเศษ: 13ปีกรมข้าวโยงตลาดหนุนการผลิตมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต...
5. คอลัมน์: เลาะรั้วเกษตร: อาหารปลอดภัย
6. 7จว.ลุยตลาดนำการผลิตสินค้าหม่อนไหม
7. ตั้งทีมศึกษาผลกระทบกม.เกษตรพันธสัญญา
8. ภาพข่าว: ทหารเรือวิชาการ
9. พิษร้อนพรรคการเมือง แอบปล่อยผี'โฉนดที่ดิน'
10. ภาพข่าว: ผลไม้คุณภาพสู่ห้าง
11. ภัยแล้งขาดน้ำข้าวนาปรังพังกว่า1แสนไร่
12. บทบรรณาธิการสยามรัฐ: ช่วยกันทำแก้มลิง

สื่อ

โพสต์ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
คม ชัด ลึก
สยามรัฐ
โพสต์ทูเดย์
สยามรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
หัวข้อข่าว : ราคาพืชต้นดัชนีขยับ

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
ฉบับที่ : 5881 หน้า : A6(บน)

ราคาพืชต้นดัชนีขยับ

ภาพรวมรายได้เกษตรกรเดือนก.พ.ดีขึ้น จากข้าว-มันสำปะหลัง

โพสต์ทูเดย์ - ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น 3.21% ขณะที่ราคาสินค้าโต 0.65% เหตุผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคและการส่งออก

น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาพรวมรายได้ของเกษตรกรวัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรเดือน ก.พ. 2562 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 3.89% เป็นผลจากดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.65% โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้านาปี มันสำปะหลัง และสุกร รวมทั้งดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.21% โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้านาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน ไข่ไก่ และซีเมนต์

ด้านดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ทั่วไปในเดือน ก.พ. 2562 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 0.65% ซึ่งสินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า จากปัจจัยผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งออก และปริมาณข้าวที่ต้องการบริโภคภายในประเทศที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น ประกอบกับภาครัฐยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/2562

สำหรับมันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการโรงงานแป้งมันฯ และสุกร ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดภายในประเทศยังคงมีความต้องการบริโภค

อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผู้ผลิตรายกลางและรายใหญ่มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถจัดการฟาร์มและป้องกันโรคระบาดในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ สับปะรด ราคาลดลงเนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ปาล์ม น้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศน้อยกว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ประกอบกับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบยังมีอยู่มาก และกุ้งขาวแวนนาไม ราคาลดลงเนื่องจากประเทศคู่ค้ามีคำสั่งซื้อชะลอตัวลง

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือน ก.พ. 2562 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 3.21% สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้านาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน ไข่ไก่ และซีเมนต์ ด้านสินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน และกุ้งขาวแวนนาไม

น.ส.ทัศนีย์ กล่าวว่า หากพิจารณาถึงแนวโน้มดัชนีรายได้ของเกษตรกรในเดือน มี.ค. 2562 คาดว่าลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 6.39% เป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าปรับตัวลดลง 4.42% ในสินค้าสำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้ามันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระเทียม และกุ้งขาวแวนนาไม ขณะที่เดือน เม.ย. คาดดัชนีรายได้เกษตรกรจะทรงตัว ส่วนดัชนีราคามีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: กรุงเทพมอนิเตอร์: 'ฟาร์ม D' แอพฯออกแบบฟาร์ม

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

ฉบับที่ : 11131 หน้า : 24(บนซ้าย)

กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพมอนิเตอร์

'ฟาร์ม D' แอพฯออกแบบฟาร์ม

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "ฟาร์ม D" เพื่อให้เกษตรกรใช้สำหรับวิเคราะห์ วางแผนและตัดสินใจผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรที่ไม่เหมาะสมไปสู่สินค้าเกษตรตัวใหม่ที่เหมาะสมด้วยตัวเอง และเป็นการยกระดับให้เกษตรกรหันมาใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านระบบแอนดรอยด์หรือทางอินเทอร์เน็ต <http://aginfo.oae.go.th/oaemodel>

การพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ สศก. ได้ใช้แนวคิดการจัดการฟาร์มโดยนำข้อมูลราคาผลผลิต ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนสุทธิสินค้าเกษตรของพืช ปศุสัตว์และประมง ในแต่ละจังหวัด มาวิเคราะห์แผนการผลิต โดยในระยะแรกแอพฯ จะเปิดให้เลือกผลิตสินค้าเกษตรในรอบปีได้ไม่เกินที่ดินที่เกษตรกรมีอยู่ และแสดงผลออกมาเป็นปฏิทินการผลิตที่มีรายละเอียดประกอบด้วยสินค้าที่เกษตรกรเลือก ต้นทุนการผลิตต่อไร่ ต้นทุนการผลิตรวม และผลตอบแทนสุทธิรวม ในระยะต่อไปจะพัฒนาให้สามารถนำข้อจำกัดของเกษตรกร ได้แก่ แรงงาน เงินทุนและน้ำ มาวิเคราะห์ได้เพิ่มเติมต่อไป

รหัสข่าว: C-190315011086 (15 มี.ค. 62/05:31)

หน้า: 1/1

iQNewsAlert™

บริษัท อินโฟควอสท์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsalert.com

กรมหม่อนไหมหนุนผู้ผลิตเพิ่มรายได้

น.ส.ศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนตามนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ในสินค้าหม่อนไหมว่า กรมหม่อนไหมได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกิจส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยการสนับสนุนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ ตลอดจนหวังโซ่อุปทาน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และเกิดความมั่นคงในอาชีพด้านหม่อนไหม โดยได้มอบหมายให้สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตร่วมกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขับเคลื่อนนโยบายโดยเป็นตัวกลางในการประสานงานจับคู่ระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการ โดยได้ดำเนินการนำร่องในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ นครราชสีมา และจังหวัดอุทัยธานี

“เรามีผู้ประกอบการขานรับนำร่องนโยบายการตลาดนำการผลิตดังกล่าว 5 บริษัท ใน 4 ชนิดสินค้า ประกอบด้วย 1.สินค้ารังไหม ได้แก่ บริษัท จุลไหมไทย จำกัด และบริษัท ขอนแก่นสาวไหม จำกัด 2. สินค้าหนอนไหม ได้แก่ บริษัท เอ็นทีจีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3. สินค้าเส้นไหม ได้แก่ ร้านศุภญา

ติก และ 4. สินค้าแผ่นใยไหม ได้แก่ บริษัท ไทยซิลค์ โปรดักส์ จำกัด โดยผู้ประกอบการดำเนินการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าในแต่ละชนิดสินค้าอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยมีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ในพื้นที่ 7 จังหวัด ครึ่งนี้ 800 ราย ผลผลิตรวมของทุกชนิดสินค้าหม่อนไหม 200 ตัน มูลค่าผลผลิตรวมที่เกิดขึ้นเป็นรายได้ให้กับเกษตรกร ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท”

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกษตรกรในประเทศไทยมักประสบกับปัญหาใน 3 เรื่องหลัก คือ ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยี และด้านเงินทุน ทางกระทรวงเกษตรฯ จึงได้กำหนดนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” และแนวทางการดำเนินงานการตลาดนำการผลิตไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมามีความคืบหน้าในหลายโครงการ เช่น การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ การส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ปลูกข้าวอินทรีย์ที่สามารถวางแผนการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด ลดปัญหาทั้งกรณีสินค้าเกษตรล้นตลาดและไม่เพียงพอ ช่วยให้ต้นทุนลดลงและขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น รวมทั้งยังเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรมากขึ้นอีกด้วย.

13ปีกรมข้าวโยงตลาดหนุนาการผลิต มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนาไทย



ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างมากของประเทศ การผลิตข้าวของไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวที่ตรงความต้องการของผู้บริโภคและเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศและส่งออก ในระยะที่ผ่านมาไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกข้าวมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่ปัจจุบันนี้ภาวะการแข่งขันนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทั้งด้านการผลิตและการตลาด

นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาการแทนอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาปนาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 ตลอดระยะเวลา 13 ปีแห่งการเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลเรื่องข้าวของประเทศ กรมการข้าวได้มุ่งมั่นพัฒนาข้าว โดยเฉพาะด้านการผลิตรวมถึงการเชื่อมโยงด้านการตลาดการพัฒนาการปลูกข้าวและการจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์ข้าว การปรับปรุงพันธุ์พื้นเมืองให้มีลักษณะที่ตรงตามพันธุ์ อีกทั้งยังดูแลด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้เมล็ดพันธุ์ดีและกระจายสู่ชาวนาได้อย่างทั่วถึง

รัฐบาลให้ความสำคัญและมีนโยบายการพัฒนาข้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอตรงความต้องการในประเทศและส่งออกต่างประเทศ จึงดำเนินการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร กำหนดพื้นที่ปลูกข้าว โดยในปี 2561 ได้ประกาศพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62

จำนวน 70.42 ล้านไร่ ผลผลิต 33.42 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งเป็นปริมาณที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเห็นสอดคล้องกันว่าเป็นปริมาณผลผลิตและความต้องการตลาดที่มีความสมดุลกัน ทั้งนี้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรนี้ดำเนินการตั้งแต่ การวิเคราะห์ที่ตลาดและชีพหลาย ช่วงการผลิตและช่วงการตลาด

ในปีที่ผ่านมา กรมการข้าวให้ความสำคัญต่อเรื่องการผลิตและการตลาดข้าวเป็นอย่างมากขณะเดียวกันยังได้มีการปรับตัวเรื่องการวิจัยและพัฒนาข้าว แม้อัตโนมัติจะมีงานวิจัยที่ก่อประโยชน์นานับประการมีผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จสามารถถ่ายทอดและเผยแพร่สู่เกษตรกรมากมาย แต่การปรับตัวเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังคงต้องดำเนินการต่อไป จึงมีการพัฒนาข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดตลาดข้าวให้กลับมาเป็นของไทยเช่นเดิม ด้วยการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และพัฒนาคุณภาพข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาด มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เข้ามาพัฒนางานข้าวที่สำคัญ โดยเฉพาะการใช้พันธุ์ดีเพื่อเพิ่มโอกาสและอำนาจต่อรองให้ชาวนา

ก้าวสู่ปีที่ 14 นี้ กรมการข้าวได้เร่งดำเนินนโยบายด้านการผลิตข้าวตามที่รัฐบาลได้มอบหมายตามแนวทางดำเนินงานของนายเกษม

บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โครงการส่งเสริมเกษตรกร ทฤษฎีใหม่ด้านข้าว โครงการสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว จึงรับรองพันธุ์ข้าว กข79 ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันธุ์ผสมผลผลิตสูงตรงตามความต้องการของชาวนาและกำลังเป็นที่นิยมของตลาด ขณะเดียวกันกรมการข้าวได้ต่อยอดการพัฒนาข้าว กข43 โดยส่งตัวอย่างข้าวตรวจวิเคราะห์ค่าดัชนีน้ำตาลที่ประเทศออสเตรเลีย เพื่อประโยชน์ในการทำการตลาดข้าวในต่างประเทศ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: ไร่ดี/-

วันที่: ศุกร์ 15 มีนาคม 2562

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13836

หน้า: 17(ล่างขวา)

Col.Inch: 56.10

Ad Value: 50,490

PRValue (x3): 151,470

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 13ปีกรมข้าวโยงตลาดหนุนาการผลิตมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนาไทย



นายประสงค์ กล่าวย้ว่า การพัฒนาการเกษตรไปสู่ความยั่งยืน คือเป้าหมายของการทำงานที่รัฐบาลต้องการ โดยมุ่งหวังให้สินค้าเกษตร เป็นไปตามกลไกตลาด ไม่มีนโยบายแทรกแซง ไม่บิดเบือนราคา เพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และพัฒนา คุณภาพผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดการพัฒนาบนพื้นฐาน ของปัจจัยสำคัญ ได้แก่ การใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง การใช้องค์ความรู้และ เทคโนโลยีนำการผลิต และการเชื่อมโยงทางการตลาด รวมทั้งการพัฒนา ระบบตลาดให้กับเกษตรกรสามารถเข้าถึง และมีข้อมูลด้านการตลาดเพื่อ ประกอบการตัดสินใจ เพื่อสร้างอาชีพชาวนาให้มีความเข้มแข็ง มีรายได้ที่ มั่นคงในอนาคตต่อไป



อาหารปลอดภัย

ได้เข้าไปฟังการเสวนา เรื่อง “ก้าวต่อไปของเกษตรกรไทย วิถีชีวิต หรือ โอกาส” ทาง facebook live ของ เครือข่ายเกษตรกรและอาหารปลอดภัย หรือ GAP Net ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่สถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในการเสวนาครั้งนี้มีการพูดถึงการทำเกษตรตามระบบ GAP หรือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีไว้อย่างน่าสนใจ ผู้ที่พูดถึงเรื่องนี้คือ ชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าไทย ผู้ซึ่งเป็นแกนนำในการสร้างระบบ THAIGAP

ชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ บอกว่า ที่ตนเองออกมาเป็นตัวตั้งตัวตีสร้างระบบ THAIGAP ทั้ง ๆ ที่ หน่วยงานราชการคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็มีระบบการรับรอง GAP อยู่แล้ว ก็เนื่องมาจากการผลักดันของกระทรวงเกษตรฯ ใน การที่จะให้เกษตรกรทำการผลิตตามระบบ GAP นั้น เน้นไปที่การผลิตเพื่อการส่งออก และให้เป็นมาตรการสมัครใจ แต่ในสิ่งที่ควรจะเป็นคือ ควรจะสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรว่า เกษตรกรควรผลิตในระบบที่ถูกต้องไม่ว่าจะส่งออก หรือไม่ก็ตาม

เพราะวิธีการปฏิบัติตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP นั้น ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ผลผลิตมีคุณภาพ และที่สำคัญคือผลผลิตมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ชูศักดิ์ พูดถึง ออร์แกนิก หรือเกษตรอินทรีย์ว่า การจะปลูกหรือทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์นั้น ต้องใช้พื้นฐานของ GAP หรือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีมาก่อน เพราะเกษตรอินทรีย์ กับ GAP มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ผลผลิตมีความปลอดภัย เพียงแต่การผลิตแบบ GAP ใช้สารเคมีได้ แต่ต้องใช้ให้ถูกต้อง และไม่มีสารตกค้างในผลผลิต ส่วนเกษตรอินทรีย์นั้น ไม่สามารถใช้สารเคมีใดๆ ได้

อย่างไรก็ตาม มีคนพูดถึงแต่ว่าเกษตรอินทรีย์ ทำให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากยาฆ่าแมลง แต่ไม่มีใครพูดถึงว่าผลผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์ มีโอกาสปนเปื้อนสูง เชื้อโรคคือโคโรนา ซาลโมเนลล่า ถ้าตรวจพบในต่างประเทศ มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันล้มละลายทีเดียว เพราะเชื้อเหล่านี้ทำให้ผู้บริโภคเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว เพียงแต่ว่าคนไทยมีภูมิคุ้มกันสูงกว่าฝรั่งจึงไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องนี้ปรากฏให้เห็นนัก

ในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ไม่มีปัญหาหรือความขัดแย้งระหว่างการผลิตโดยใช้สารเคมีกับการผลิตแบบอินทรีย์ เพราะญี่ปุ่นมีเป้าหมายเดียวคือ ผลผลิตต้องปลอดภัย การผลิตแบบอินทรีย์ก็ทำไป จะส่งเสริมหรือสร้างชื่อเสียงกันก็ทำเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของท้องถิ่นนั้นๆ ไป

การผลิตตามระบบ GAP ของญี่ปุ่น เอกชนเป็นคนทำ ราชการไม่ได้มาเกี่ยวข้อง ราชการเพียงแต่ออกกฎหมายว่าอาหารต้องปลอดภัย ส่วนการทำให้อาหารปลอดภัยอย่างไรคนผลิตต้องไปจัดการเอง นั่นคือต้องมีระบบ เอกชนจึงไปสร้างระบบให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย หรือ GAP และ GAP ของญี่ปุ่น เป็น GAP ที่ใช้มาตรฐานสูงของยุโรป และทำทั้งการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ ใช้มาตรฐานเดียวกัน ญี่ปุ่นจึงไม่มีปัญหาการติดขัดกับตลาดต่างประเทศ และที่น่าสนใจคือญี่ปุ่นมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรสูงกว่าของไทยทั้ง ๆ ที่พื้นที่

ทำการเกษตรไม่มาก แต่มีการบริหารจัดการที่ดี ย้อนกลับมาที่ GAP ของไทย ปัจจุบันยังมีปัญหาความล่าช้าของการรับรองแหล่งผลิต GAP จากทางราชการ ยกตัวอย่าง ที่เรียนที่ จันทบุรี สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความต้องการที่เรียนจากไทยปีละประมาณ 5 แสนตัน ซึ่งต้องเป็นแปลงที่ผลิตในระบบ GAP แต่ปริมาณผลผลิตที่เรียนจำนวนดังกล่าวคำนวณแล้ว ต้องมีพื้นที่ปลูกที่เรียนกว่า 2 แสนไร่ แต่สวนที่ได้การรับรอง GAP มีเพียงหลักหมื่นไร่ ส่วนที่เหลือจะอย่างไรจึงจะรับรองให้ทันในฤดูกาลนี้ ถ้าไม่แก้ปัญหการรับรอง GAP ให้ได้อย่างรวดเร็ว อาจจะทำให้โอกาสทางการตลาดของทุเรียนไทยไปอย่างน่าเสียดาย

ชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ กล่าวถึง THAIGAP ว่าเป็นระบบการรับรองที่เอกชนสร้างขึ้น มาโดยสภาหอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันพัฒนาและผลิตภัณฑ์อาหาร สวทช. GISDA สมาคมการค้าปลีกแห่งประเทศไทย ร่วมกันทำงานทั้งการพัฒนาเกษตรกร การตรวจสอบย้อนกลับ และการรับรอง เป็นมาตรฐานที่สากลยอมรับ แต่การรับรอง THAIGAP เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่เหมือน Q GAP หรือ GAP ของกระทรวงเกษตรฯ ที่เกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

เกษตรกรคงต้องชั่งน้ำหนักดูว่าจะยอมลงทุนให้เอกชนรับรอง หรือ จะรอภาครัฐราชการรับรองให้ ซึ่งไม่รู้ว่าจะต้องรออีกนานแค่ไหน แต่เห็นสิ่งอื่นใด เรื่องนี้กระทรวงเกษตรฯ น่าจะต้องพิจารณาการรับรอง GAP ของไทยแล้วว่าจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ หรือต้องจับเข่าคุยกันกับภาคเอกชน และทำ GAP ให้เข้มแข็ง มาตรฐานเดียวกันทั้งการส่งออก และบริโภคภายในประเทศ และควรจะมีเพียง GAP เดียว ผู้บริโภคจะได้ไม่สับสน

เว้นขยาย

7จว.ลุยตลาดนำการผลิตสินค้าหม่อนไหม

นายเกษงภา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังแถลงข่าวการตลาดนำการผลิตสินค้าหม่อนไหมแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2562 ว่าจากการกำหนดนโยบายการตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรฯ โดยให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินการร่วมกันอย่างบูรณาการรวมทั้งให้แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคเอกชนในการประสานข้อมูลความต้องการด้านการตลาด จับคู่กับภาคการผลิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อให้วางแผนการผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด ลดปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดและไม่เพียงพอ กรมหม่อนไหมจึงสร้างความเข้าใจในนโยบายการตลาดนำการผลิต และทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยให้หน่วยงานระดับพื้นที่เป็นตัวกลางประสานจับคู่ด้านการตลาดระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม อีกทั้ง สร้างการรับรู้เรื่องพ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาให้เกษตรกร ผู้ประกอบการและบุคลากรของกรมหม่อนไหม เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตกลงซื้อขายผลผลิตตามพ.ร.บ. ส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านหม่อนไหมร่วมกันในทุกฝ่าย

ด้านน.ส.ศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าวว่า กรมหม่อนไหมดำเนินการนำร่องใน 7 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ นครราชสีมา และอุทัยธานี มีผู้ประกอบการขนานรับนำร่องนโยบายการตลาดนำการผลิต

ดังกล่าว 5 บริษัท ใน 4 ชนิดสินค้าคือ 1.สินค้ารังไหม ได้แก่ บริษัท จุลไหมไทย จำกัด และบริษัท ขอนแก่นสาวไหม จำกัด 2.สินค้าหม่อนไหม ได้แก่ บริษัท เอ็นทีจีเอส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 3.สินค้าเส้นไหม ได้แก่ ร้านศุภยาบดิก และ 4.สินค้าแปรรูปไหม ได้แก่ บริษัท ไทยซิลค์ โปรดักส์ จำกัด โดยผู้ประกอบการทั้งหมดทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าในแต่ละชนิดสินค้าอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่ได้ประโยชน์ในการนำร่องขับเคลื่อนนโยบายการตลาดนำการผลิตสินค้าหม่อนไหมใน 7 จังหวัด จำนวน 800 ราย ผลผลิตรวมของทุกชนิดสินค้าหม่อนไหม 200 ตัน มูลค่าผลผลิตรวมที่เกิดขึ้นเป็นรายได้ให้เกษตรกรไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและของประเทศในภาพรวม รวมทั้งเพิ่มความสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายของรัฐบาลด้วย

ตั้งทีมศึกษาผลกระทบกม.เกษตรพันธสัญญา

นายคงฤทธิ บัวบุญ ประธานคณะทำงานศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายเกษตรพันธสัญญา สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 ได้ประกาศและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ซึ่งพบว่ากระบวนการของระบบเกษตรพันธสัญญายังมีปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่ สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงแต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่ศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายเกษตรพันธสัญญา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ โดยคณะทำงานมีอำนาจหน้าที่คือ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสภาพปัญหาที่มีผลต่อการทำเกษตรพันธสัญญา เสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไข โดยจัดทำข้อเสนอเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิให้เกษตรกร เสนอหลักเกณฑ์ มาตราการและวิธีการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งจากปัญหาในพื้นที่ รวม 2 เรื่องหลัก คือ

การประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านกฎหมายของระบบเกษตรพันธสัญญาเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เข้าใจขั้นตอนการทำข้อตกลงสัญญาซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรผู้ประกอบการต้องขึ้นทะเบียน ความกังวลต่อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งเรื่องนี้**นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามกุล** หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ผู้แทนกระทรวงเกษตรฯรับเรื่องไปกำหนดแผนประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกษตรกรรับทราบสาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพ.ร.บ. เช่น การทำสัญญา รวมถึงการแจ้งข่าวสารในพื้นที่ เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับระบบเกษตรพันธสัญญา โดยขอความร่วมมือให้สภาเกษตรกรจังหวัด ซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรทำความเข้าใจกับเกษตรกรในเรื่องนี้ด้วย

กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหา

ข้อพิพาท เกษตรกรเกรงกลัวต่ออิทธิพลของผู้ประกอบการในการเผชิญหน้า ซึ่งขั้นตอนนี้บุคคลที่เหมาะสมในการทำหน้าที่ประธานการไกล่เกลี่ย ควรเป็นอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งขั้นตอนเจรจาไกล่เกลี่ยที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด ไม่ได้สร้างความเป็นธรรมให้เกษตรกรอย่างแท้จริง และทำให้เกษตรกรต้องยอมรับสภาพหนี้สิน โดยมีอาจทำการโต้แย้งได้

อย่างไรก็ตาม คณะทำงานฯพิจารณา ร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้นเนื่องจากกฎหมายเพิ่งประกาศใช้จึงยังไม่สามารถเสนอปรับปรุงได้ โดยจะนำเรื่องนี้ไปหารือร่วมกัน 3 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้ต่อไป

แนวกหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: วาไรตี้/-

วันที่: ศุกร์ 15 มีนาคม 2562

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13836

Col.Inch: 14.60

Ad Value: 13,140

หน้า: 17(ซ้าย)

PRValue (x3): 39,420

Clip: Black/White

ภาพขาว: ทหารเรือวิชาการ



ทหารเรือวิชาการ : นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
เปิดประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "บูรณาการเทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาข้าว" ณ โรงแรมมารวยการ์เดน เมื่อเร็วๆ นี้



ทุกครั้งที่มีการส่งทีมสำรวจข้อมูลไปจับเข่าคุยกับ “ชาวบ้าน” ถามว่าปัญหาหนักอกหนักใจที่ทำให้เดือดร้อนมากที่สุดคืออะไร หนึ่งในคำตอบที่รัฐบาลทุกยุคสมัยได้รับตรงกันคือ **“ปัญหาไม่มีที่ดินทำกินและอยู่อาศัย”** ทำให้พรรคการเมืองที่กำลังจะลงสู่สนามแข่งขันหาเสียงเลือกตั้ง ต้องพยายามหนีขยอกเรื่องแจก **“โหนดที่ดิน”** มาเป็นไฮไลท์เรียกคะแนนนิยม ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมที่ดินระบุว่า ในจำนวน



พิษร้อนพรรคการเมือง แอบปล่อยผี 'โหนดที่ดิน'

ที่ดินทั้งหมดประมาณ 320 ล้านไร่ นั้น มีการแบ่งให้ 4 หน่วยงานดูแลรับผิดชอบ ได้แก่

1.กรมป่าไม้ ดูแลพื้นที่ป่าสงวนประมาณ 145 ล้านไร่ (45%)

2.กรมที่ดินดูแล 130 ล้านไร่ (40%)

3. “ส.ป.ก.” หรือสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม ดูแล 35-40 ล้านไร่ (11%)

4.กรมธนารักษ์ ดูแลที่ดินราชพัสดุพื้นที่ 10 ล้านไร่ (3%)

ดูเหมือนว่าทั้ง 4 หน่วยงานนั้น “ที่ดิน” ในความรับผิดชอบของ “ส.ป.ก.” จะเนื้อหอมมีคนสนใจอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวมากที่สุด โดยเฉพาะพรรคการเมืองกำลังเอาไปใช้เป็นนโยบายเพิ่มคะแนนเสียงเลือกตั้ง

พรรคไหนบ้างที่สนใจเรียกคะแนนเสียงด้วยนโยบายแจกที่ดิน ?

ช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ



รองนายกรัฐมนตรี เดินสายเป็นประธานในพิธีมอบคืนโหนดที่ดินและทรัพย์สินคืนประชาชน โดย “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน” คืนโหนดที่ดินทั่วประเทศไปประมาณเกือบ 2,000 ฉบับ มูลค่ารวมกว่า

2,500 ล้านบาท ถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่ได้ใจชาวบ้านเป็นอย่างมาก ถึงขนาดพรรคหลังประชารัฐเอาไปเป็นแนวทางปฎิรูปหาเสียงนโยบายของพรรคที่เปิดตัวในชื่อ นโยบายเกี่ยวกับการแจกที่ดิน **“โหนดทองคำ”**

“ธนกร วงบุญคุณชนะ” รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่ผ่านมา เกี่ยวกับ **“โหนดทองคำ”** ว่าเป็นนโยบายที่ได้หลังลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรหลายจังหวัด ส่วนใหญ่ต้องการให้ช่วยเปลี่ยน “ส.ป.ก.” เป็น

โฉนดที่ดิน และจากการสำรวจปัจจุบันพบการถือครองเอกสารสิทธิที่ดิน ส.ป.ก. จำนวน 4.8 ล้านครอบครัวกว่า 30 ล้านไร่ แต่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนหรือทำธุรกรรมต่างๆ ได้ มีเพียงค้ำประกันกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเท่านั้น ชาวบ้านจึงเรียกร้องให้ทำนโยบายเปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นโฉนด โดยจำกัดสิทธิเฉพาะเกษตรกรเท่านั้น เชื่อว่านโยบายนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่พี่น้องเกษตรกรเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบาย “โฉนดทองคำ” จำนวนกว่า 30 ล้านไร่ ของพรรคพลังประชารัฐยังไม่ชัดเจนมากนัก น่าจะออกมาในรูปแบบการปรับเปลี่ยนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ให้เป็น “ใบสกลสิทธิ์” เพื่อปลด



ล็อกเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดินของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 2518 ที่ระบุไว้ว่า ส.ป.ก. เป็นที่ดินในเขตปฏิรูปใช้ทำเกษตรกรรมได้อย่างเดียวเท่านั้น ทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ และผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ต้องมีฐานะยากจน

พรรคพลังประชารัฐเสนอให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่เพื่อให้สามารถนำที่ดินไปทำโรงงาน เขตอุตสาหกรรมเพื่อการพาณิชย์ ท่องเที่ยว หรือรีสอร์ทสุขภาพ เน้นให้นำไปใช้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

'ส.ป.ก.4-01' หมายถึง

เอกสารสิทธิให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตาม “พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518” โดยเขตปฏิรูปที่ดินหมายถึง ที่ดินที่เป็นชุมชนเต็มรูปแบบมาก่อน หรือเป็นที่ดินป่าเสื่อมโทรม หมดสภาพป่า และไม่สามารถฟื้นสภาพป่าได้อีก ไม่รวมถึงป่าในเขตอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ หรือเขตต้นน้ำลำธาร

หลักการสำคัญที่ดิน ส.ป.ก.4-01'

- 1) ที่ดินในเขตปฏิรูปใช้ทำเกษตรกรรมได้อย่างเดียวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำประโยชน์อย่างอื่น
- 2) ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.4-01 จะต้องมีฐานะยากจน
- 3) ไม่อนุญาตให้ซื้อขายที่ดิน ถือเป็นโมฆะ
- 4) สามารถโอน แบ่งแยก และตกทอดทางมรดกให้แก่บุคคลในครอบครัว ได้แก่ สามภรรยา บุตร บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา และหลาน สามารถเช่าหรือเช่าซื้อเพื่อเกษตรกรรม
- 5) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01
- 6) รัฐสามารถเรียกคืนที่ดินได้หากตรวจสอบพบว่าประชาชนมิได้ใช้ทำการเกษตร

“สุชาติ ตันเจริญ” ตัวแทนพรรคพลังประชารัฐอธิบายให้สื่อมวลชนฟังว่า ตอนนี้ไทยมีคนจน 2.8 ล้านครอบครัวที่ได้สิทธิในการเป็นคนจนแบบถาวร

อ่านต่อหน้า 15

ต่อจากหน้า 3

พิษร้อนพรรคการเมือง แอบปล่อยผี 'โหนดที่ดิน'

เพียงแก้กฎหมายไม่กี่บรรทัดด้วยการให้เปลี่ยนมือที่ดินได้ ไม่ใช่เฉพาะทายาทเท่านั้น แต่ต้องออกแบบใหม่ให้ใบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 เปลี่ยนเป็นใบสปกสิทธิ นำไปซื้อ ขาย โอน เช่า ต้องเสียภาษี ค่าธรรมเนียม ใช้หลักการใกล้เคียงกับกรรมธนากรักษ์ และกรมที่ดิน จากที่ดินผืนเดิมที่มีมูลค่าราคาเพียงไม่กี่หมื่นบาท ต่อไปก็จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นในทันที เป็น 10-30 เท่า หากทำครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ดิน 30 ล้านไร่จะเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจได้กว่า 10 ล้านล้านบาท ประชาชนจะมีโอกาสเป็นเศรษฐีมีเงินมีรายได้อีกหลายแสน หรือหลายล้านบาทต่อคนต่อครอบครัว ประชาชนสามารถเปลี่ยนจากการทำนาทำไร่ขาดทุนซ้ำซาก ยกจนถาวร มาเป็นการทำรีสอร์ทหรือรับนักท่องเที่ยว สร้างตึกแถวค้าขาย ฯลฯ

การวาดฝันนำทรัพยากร "ที่ดิน" มาเป็นนโยบายหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ได้มีเพียงแต่พรรคพลังประชารัฐเท่านั้น แต่พรรคเก่าแก่อย่าง "ประชาธิปัตย์" ก็เคยเสนอมาก่อนหน้านี้แล้วในชื่อนโยบายว่า "โหนดสีฟ้า"

ช่วงปลายปี 2561 "อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ" หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประกาศนโยบายเศรษฐกิจยกระดับความเป็นอยู่คนไทย 6 ข้อ หนึ่งในนั้นคือ "โครงการโหนดสีฟ้า" หรือการจัดทำในรูปแบบ "พ.ร.บ. โหนดชุมชน" เพื่อให้สิทธิในการจัดการที่ดินเป็นของชุมชน ยกเว้นเอกสารสิทธิที่ดิน ส.ป.ก. ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนของรัฐโดยผู้ผ่านธนาการและตกทอดถึงลูกหลานได้ รวมถึงการเปิด "ธนาคารที่ดิน" ที่มีจุดประสงค์ในการเพิ่มที่ดินทำกินให้คนไทยและสะสางปัญหาโหนดที่ดินซึ่งค้างคามายาวนาน รวมถึงเอกสารที่ดินอื่นๆ

หลักการ "นโยบายโหนดสีฟ้า" มี 3 ข้อด้วยกันคือ 1.ยกระดับโหนดชุมชนเพื่อความมั่นคงของเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดิน 2.ยกระดับ ส.ป.ก. เพิ่มความมั่นคงและโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกร

3.ยกระดับกระบวนการแปลงเอกสารครอบครองที่ดินชนิดต่างๆ ให้เป็นโหนดที่ดินโดยเร็ว

นอกจากพรรคใหญ่แล้ว พรรคทางเลือก หรือ พรรคเล็กไฟแรง ก็แอบเตรียมเปิดตัวนโยบายเกี่ยวกับ "ที่ดิน" เช่นกัน เช่น "พรรคอนาคตใหม่" ประกาศเบื้องต้นว่าต้องการปฏิรูปการใช้ที่ดิน ด้วยวิธีแก้กฎหมายการจัดการที่ดินซึ่งซับซ้อนอยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับและหลายหน่วยงาน พรรคจะผลักดันให้เกิดการปฏิรูปที่ดินแล้วนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมถึงการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากขึ้น

ส่วน "พรรคสามัญชน" ที่เกิดจากการรวมตัวของนักกิจกรรมผู้ทำงานในพื้นที่ภาคส่วนต่างๆ ของไทย ระดับ "นักจิตอาสารุ่นเดอะ" หรือเอ็นจีโอที่เข้าไปร่วมทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ หรือชาวบ้านมาหลายสิบปี มีนโยบายจัดการที่ดินแบบเน้นหลักประชาธิปไตยฐานราก สร้างความเป็นธรรมในการจัดการทรัพยากรที่ดิน อาจเป็นนโยบายในรูปแบบการออกเอกสารสิทธิที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรวม ที่ดินป่าไม้ ที่ดินรัฐ ฯลฯ

พรรคสามัญชนเน้นย้ำถึงการกระจายการถือครองที่ดิน ต้องให้เกษตรกรทุกคนครบถ้วนเข้าถึงที่ดินทำกินอย่างน้อย 15 ไร่ต่อครอบครัว

สำหรับ "พรรคพลังสังคม" ที่มีผู้นำพรรคชื่อ "วิฑูรย์ ชลาชนนวิวัฒน์" อดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้ อ้างถึงความเชี่ยวชาญด้านแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมเดินหน้าขู่นโยบาย "โหนดใบเดียว" แก้ปัญหาที่ดินทำกิน หวังมัดใจคนรากหญ้าแต่ยังไม่ปรากฏรายละเอียดว่าจะมีการแปลงในรูปแบบใด รู้แต่เพียงว่ามีความข้องเกี่ยวกับกรณำที่ดิน ส.ป.ก.มาแจกจ่ายเช่นกัน

เช่นเดียวกับ "พรรครักท้องถิ่นไทย" เปิดตัวนโยบายยกระดับราคาสินค้าเกษตรและสัญญาว่าจะมีนโยบายออกโหนดที่ดินแทนเอกสารสิทธิ "ส.ป.ก." เพื่อให้ประชาชน

รากหญ้ามีที่ดินทำกินและสามารถนำที่ดินไปจำนองหรือค้ำประกันกับสถาบันการเงินได้จากนโยบายที่ดินข้างต้น แสดงให้เห็นชัดเจนว่า เกือบทุกพรรคแล้วแต่ต้องการข้องเกี่ยวกับ "ที่ดิน ส.ป.ก." ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เสมือนเป็นเค้กก้อนโตอันแสนโอชะ !

แต่หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบดูแลโดยตรงก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ออกมาท้วงติงว่า ผืนดิน ส.ป.ก.ไม่ได้ปลดล็อกง่าย ๆ ใครต้องการเข้ามาแบ่งเค้กคงต้องใช้พลังกำลังมากหม้อย !!

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 "กฤษฎา บุญราช" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ข้อมูลต่อมวลชนเกี่ยวกับแนวทางหรือนโยบายที่พรรคการเมืองต่างๆ เสนอวิธีแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรด้วยการสัญญาว่าจะเปลี่ยนเอกสารสิทธิที่ดิน ส.ป.ก.4-01 กว่า 35 ล้านไร่ ให้เป็นกรรมสิทธิ์สามารถซื้อขายเปลี่ยนเจ้าของได้นั้น หากว่ากันตามหลักกฎหมาย "ส.ป.ก." ยังทำไม่ได้แน่นอน เพราะกำหนดล็อกพื้นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรวมให้แก่ผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินทำกินเท่านั้น เมื่อมอบให้แล้วจำหน่ายจ่ายโอนไม่ได้ ยกเว้นเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท

"ที่ดิน ส.ป.ก.กว่า 30 ล้านไร่ จัดสรรให้เกษตรกร 7-8 ล้านครัวเรือน ถ้ามีพรรคใดจะทำเรื่องนี้ ยืนยันตอนนี้ได้เลยว่ากฎหมายยังไม่เปลี่ยน และไม่เปิดช่อง" รมว.เกษตรฯ กล่าว

การที่พรรคการเมืองกำลังหาเสียงด้วยนโยบายขายที่ดิน ส.ป.ก. 30 ล้านไร่ นั้น ต้องทำด้วยความระมัดระวัง เพราะหากย้อนหลังไป "คดีแจกที่ดินอื้อฉาว ส.ป.ก." เคยทำให้รัฐบาลถึงกับต้อง "ประกาศยุบสภา" มาแล้ว ย้อนไปปี 2538 รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ สมัย ชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีมีการแจกเอกสารสิทธิที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 โดย "สุเทพ เทือกสุบรรณ" เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นเจ้าของโครงการ แต่ปรากฏว่าการแจกที่ดินไม่ได้ทำเพื่อเกษตรกรอย่างเดียว แต่ประกาศให้ทุกคนมีสิทธิทำกัน จนโดนฝ่ายค้านมาขูดคุ้ยข้อมูลและนำอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นเหตุให้พรรคพลังธรรมถอนตัวจากรัฐบาลและยุบสภาในที่สุด

เนื่องจากคำพูดของผู้มีอำนาจ "ใบมีดโกนอาบน้ำผึ้ง" ที่ว่า "การแจก ส.ป.ก.ก็เหมือนการสอยชิงทุน คนรวย คนจน ย่อมมีสิทธิ

เท่ากัน”

สุดท้ายคำพูดนี้เหมือนฝันร้าย เสียด
แทงหัวใจพรรคประชาธิปไตยจนถึงปัจจุบัน
หากมีใครเอ่ยถึงนโยบายที่ดิน ส.ป.ก.

“วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข” เลขาธิการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงแผนปีงบประมาณ
2562 ที่ตั้งเป้าจัดสรรที่ดินเพื่อให้เกษตรกร
เข้าทำประโยชน์เพิ่มอีก 63,000 ราย เนื้อที่
กว่า 6 แสนไร่ รวมทั้งดำเนินการกึ่งในการ
ตรวจสอบสิทธิการถือครองที่ดิน เพื่อให้
รับทราบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้
ดำเนินการจัดสรรไปแล้ว จำนวน 35 ล้านไร่
เกษตรกร 2.8 ล้านครัวเรือน ว่า เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง คือ ทำการ
เกษตร และชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพื่อ
จะได้ดำเนินการให้ถูกต้อง โดยสั่งการให้
สำนักงานปฏิรูปที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศ
เร่งดำเนินการตรวจสอบ

“อุบล อยู่หวั” ผู้คลุกคลีกับปัญหาที่ดิน
ของเกษตรกรมาหลายสิบปี กล่าววิพากษ์
วิจารณ์นโยบายโฉนดทองคำและโฉนดสีฟ้า
ของพรรคการเมืองว่า เป็น “ความปรารถนา
ของนายทุน” ที่จะเอาที่ดินสวยๆ ที่มีอยู่ทั่ว
ประเทศไทยมาเป็นของตน โดยผ่านการให้
สิทธิซื้อขายแก่ชาวบ้านก่อน แล้วค่อยไปฮุบ
รวมขอซื้อมาตอนหลัง

“ขนาดตอนนี้กฎหมายบังคับห้ามซื้อขาย
หรือกำหนดให้การซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก. เป็น
โมฆะ พวกนี้ยังแอบไปทำสัญญาเงินกู้กับ
ชาวบ้าน เพื่อให้ตัวเองมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
เหมือนกับเป็นการซื้อขายแบบปากเปล่า
รู้ๆ กันกับพวกนายทุน หรือนักธุรกิจอยาก
ได้ที่ดิน ส.ป.ก. เพราะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
สวยงาม อยู่ใกล้ป่าสงวน ใกล้แม่น้ำ ทะเล
ภูเขา วิสวยๆ ทั้งนี้ ทิ้งการเมืองบางคนมา
บอกว่า เป็นพื้นที่แหล่งเสื่อมโทรม ก็เป็นข้อ
อ้างน่ารังเกียจมาก ยกตัวอย่างง่ายๆ พื้นที่
รอบทุ่งดอกกระเจียว จ.ชัยภูมิ ส่วนใหญ่เป็น
ที่ดิน ส.ป.ก.ทั้งนั้น ถึงได้ยังคงความสวยของ
ธรรมชาติไว้ได้ ถ้าพรรคการเมืองไหนอยาก
ปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร

จริง ต้องเน้นเอา ส.ป.ก.มาเป็นโฉนดชุมชน
ให้ชาวบ้านดูแลกันเอง”

ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรข้างต้น
อธิบายต่อว่า โฉนดชุมชน คือวิธีการจริงจัง
ที่สุดที่นำ ส.ป.ก.มาจัดสรรให้ชุมชนเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน หรืออาจซื้อขาย
เปลี่ยนมือกันได้เฉพาะคนที่อยู่ในชุมชนเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้คนอื่นมายึดถือครอง ที่ผ่านมามี
การออกกระเบื้องเกี่ยวกับโฉนดชุมชนบ้าง
แต่ไม่ได้ตั้งใจทำกันอย่างจริงจัง แคไปตั้ง
สำนักงานโฉนดชุมชน สังกัดสำนักนายก
รัฐมนตรี ไม่ได้ตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหา
เรื่องที่ดินทำกินหรือทำเกษตรของชาวบ้าน
อย่างแท้จริง พร้อมกล่าวแนะนำที่ทั้งทำว่า

“ถ้าพรรคการเมืองอยากปฏิรูปที่ดินเพื่อ
ชาวบ้าน ต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการแจก ส.ป.ก.
หรือ ไปให้สิทธิซื้อขายเปลี่ยนมือได้ เพราะจะ
ทำให้เกิดการฮุบที่ป่าธรรมชาติสวยงามมาก
ขึ้น หรือฮุบที่ทำแปลงเกษตร ความเหลื่อม
ล้ำเรื่องในการครอบครองที่ดินของคนไทย
เป็นปัญหาใหญ่ต่อเนื่องมานานกว่า 300
ปีแล้ว วิธีแก้ต้องคำนึงถึงสิทธิชุมชน ไม่ใช่
สิทธิปัจเจกบุคคล ไม่ว่าจะอ้างเป็นชาวบ้าน
นายทุนหรือเกษตรกร ตอนนี้อายกแนะนำ
ให้พรรคการเมืองทั้งหลายมาช่วยกันคิดว่า
ช่วยกันเสนอนโยบายโฉนดชุมชนที่
ได้ผลกว่าที่ผ่านมามีอย่างไร”

คำแนะนำที่คมคายจากตัวแทนเกษตรกร
ที่คลุกคลีกับปัญหาที่ดินทำกินของชาวบ้าน
มาทั่วประเทศไทย คงทำให้หนักการเมือง
หรือพรรคการเมืองหลายคนหยุดคิด หยุด
ฝันว่าจะ “ฮุบผืนดินสวยๆ” ผ่านคำกล่าว
อ้างว่า เพื่อยกระดับฐานะเกษตรกร

เชื่อว่าทั้งนโยบาย “โฉนดทองคำ” และ
“โฉนดสีฟ้า” หากไม่ฟังเสียงประชาชนทุก
ฝ่ายอย่างรอบด้าน ไปฟังแค่เสียงชาวบ้าน
หรือหัวคะแนนเสียงไม่กี่กลุ่ม

สุดท้ายจะกลายเป็น “นโยบายแจกที่ดิน
อภัยคุณ” ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยประเทศไทย
อีกครั้ง...

● ทีมข่าวรายงานพิเศษ ●



ผลไม้คุณภาพสู่ห้าง...กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำโดย สถาพร คล้ายประสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ แผนกสินค้าอาหารสด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การซื้อผลไม้คุณภาพสู่ห้างโมเดิร์นเทรด จ.จันทบุรี" กับกลุ่มสหกรณ์การเกษตร จ.จันทบุรี เพื่อรับซื้อผลไม้ฤดูกาล อาทิ เงาะ มังคุด ลองกอง และสละ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จันทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ภัยแล้งขาดน้ำ ข้าวนาปรั้งพัง กว่า 1 แสนไร่

โพสต์ทูเดย์ - ภัยแล้งทำนาปรั้งเริ่ม
เสียหายแล้วกว่า 1 แสนไร่ เสียงล่ม
อีก 2 ล้านไร่

นายฤกษ์ฤกษ์ บุญราช รมว.เกษตร
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้
สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบต่อ
แหล่งเพาะปลูกข้าวนาปรั้งภาคกลาง
และภาคเหนือตอนล่างกำลังได้รับความ
เสียหายแล้วกว่า 1 แสนไร่ และเสี่ยง
เสียหายอีก 2 ล้านไร่ เนื่องจากต้อง
ใช้น้ำหล่อเลี้ยงอีก 2 เดือนกว่าจะเก็บ
เกี่ยวได้ ซึ่งได้สั่งการกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร ปรับแผนปฏิบัติการใหม่
ให้ตั้งหน่วยฝนหลวงทุกภูมิภาค ขณะ
นี้ได้ตั้ง 11 หน่วย และมีความพร้อม
ขึ้นบินปฏิบัติการทำฝนหลวงทันทีและ
ทั่วถึงเมื่อสภาพอากาศเข้าเงื่อนไข
เพื่อเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่เกษตร
ให้เกษตรกรได้ผลผลิต

นายฤกษ์ฤกษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับ
น้ำอุปโภค บริโภค มีเพียงพอใช้ถึง
วันที่ 31 พ.ค. แม้ช่วงนี้ฝนไม่ตก
แม้แต่หยดเดียว แต่หากเกิดฝนทั้ง
ช่วงในเดือน มิ.ย.-ก.ค. จะมีมาตรการ
จำกัดการใช้น้ำภาคการเกษตร และ
อุตสาหกรรม ซึ่งขอให้ประชาชน
ใช้น้ำอย่างประหยัด โดยเฉพาะพื้นที่
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 21 จังหวัด ต้องงด
ปลูกข้าวนาปรั้งรอบสอง ทั้งกระทรวง
เกษตรฯ และกระทรวงมหาดไทย จะ
ลงพื้นที่ร่วมกันชี้แจงเกษตรกรงดปลูก
พืชใช้น้ำมาก แนะนำให้ทำพืชอื่นใช้
น้ำน้อย ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ปลอยสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำ ■



ช่วยกันทำแก้มลิง

ปัญหาภัยแล้งเวียนมาอีกครั้ง ในช่วงหน้าร้อนของทุกปี ยิ่งในปีนี้มีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะมีความรุนแรง โดยเบื้องต้นประเมินว่าจะมีถึง 7 จังหวัด ที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ คือในบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเลย จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี

ซึ่งจะต้องรักษาน้ำให้มีใช้ไปถึงเดือนพฤษภาคม คือในช่วงฤดูฝนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนในวันที่ 20 พฤษภาคม

ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย ประเมินว่า ผลกระทบในเบื้องต้นของสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2562 ที่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของข้าวนาปรังและอ้อยเป็นหลัก อาจทำให้เกิดมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจราว 15,300 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.1% ของจีดีพี

แต่ทั้งนี้ เป็นการประเมินในเบื้องต้น ซึ่งหากรวมผลเสียหายของพืชเกษตรอื่น อาจทำให้มีมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่าที่ประเมินไว้

ทั้งนี้ แม้ว่าตัวเลขผลกระทบดังกล่าวอาจมีผลไม่มากนักต่อภาพรวมเศรษฐกิจในระดับประเทศ รวมทั้งไม่กระทบต่อประมาณการเศรษฐกิจไทยของศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยในปัจจุบันที่คาดว่าจะขยายตัว 3.5-4.2% ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม ในระดับภูมิภาค จากเหตุการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ซึ่งจะยังเป็นการจุดกำลังซื้อครัวเรือนภาคเกษตร การมีงานทำ รวมทั้งปัญหาในภาคธุรกิจเอสเอ็มอี

ทั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยอมรับว่า จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แจ้ง

มาว่าจากระดับปริมาณน้ำเดิม และสภาพของอากาศจะส่งผลให้ปีนี้แล้งกว่าปีที่ผ่านมา จึงให้แจ้งเตือนไปในพื้นที่แล้ว ซึ่งทางผู้ว่าราชการทุกจังหวัดได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การขาดแคลนน้ำทั้งนอกและในเขตชลประทาน โดยเฉพาะในเรื่องของการปล่อยน้ำอุปโภค บริโภคให้กับประชาชน

อย่างไรก็ตามได้มีการเตรียมการในพื้นที่ที่มีประวัติขาดแคลนน้ำ โดยการเตรียมรถสูบน้ำไว้ในการสนับสนุน ขณะที่น้ำด้านการเกษตรได้แจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาที่ประชาชนปลูกพืชเกินกว่าหน่วยราชการตั้งเป้าไว้ โดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พยายามรณรงค์ให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ส่วนพื้นที่ที่ปลูกไปแล้วเราก็ต้องเตรียมการช่วยเหลือ แต่หากสูญเสียก็จะต้องเตรียมการเพื่อเยียวยา แต่มั่นใจว่าปัญหาภัยแล้งน่าจะสามารถควบคุมได้ ซึ่งยอมรับว่าจะแล้งยาวนาน และตามการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา บอกว่าฝนจะตกต้นเดือนพฤษภาคม จึงได้กำชับให้มีการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ทั้งหมดให้มีใช้ถึงเดือนพฤษภาคม

ทางด้านนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ยืนยันว่า ในระยะสั้น ฤดูแล้งนี้มีการวางแผนเตรียมพร้อมแล้ว ส่วนการแก้ปัญหาในระยะกลางและระยะยาวจะมีการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำจำนวนหลายแสนแห่งทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการน้อมนำโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการแก้ปัญหา เช่น การทำแก้มลิง เป็นต้น

ทั้งนี้ในส่วนของการทำแก้มลิงนั้น เราเห็นว่า ควรจะสนับสนุนหรือขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเช่นผู้ประกอบการหมู่บ้านจัดสรร สปอร์ตคลับ ภาคธุรกิจร้านอาหาร ที่ภาครัฐอาจหามาตรการในการจูงใจให้ภาคเอกชนเหล่านี้ เข้าร่วมในการทำแก้มลิงเพื่อสาธารณะ

เนื่องจากภาคเอกชนบางแห่งมีศักยภาพในการดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยในการแก้ไขปัญหาทั้งน้ำแล้ง และน้ำท่วมได้

